
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62 
ครั้งที่ 1/๒๕๖2 

วัน จันทร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

----------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
     1) นายเสน่ห์   บุญน้อย   ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

2) นายวีรพล  สุทธิเพชร  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
3) นายชาตรี  หลีเจี้ย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
4) นายสมคิด  หมื่นกล้า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
5) นายนิกร   ทองลิ่ม   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
6) นายนพดล  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
7) นายสมญา  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 

     8) นายสมชาย        ชูเหล็ก   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 

1) นายอุดม  ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 1  
2) นายนพพร  ชนะภัย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 1 
3) นางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1)  นายสวัสดิ์  ตันเก่ง   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
2)  นายกิตติพงศ ์  กิจภูวดล  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
3)  นายสิริธร  บัวแก้ว   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
4)  นายจุฬา  เทียนครบ  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
5)  นางสาววลัยลักษณ์   โสภณพิเชฐ  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
6)  นายอนิวรรตน์            ไชยรัตน์ธนโชค  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
7)  นายสุขเกษม             สมบัติ   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
8)  นางประทิพย์  ศรีสมทรง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9)  นายสามารถ    ภักดีรัตน์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10)   นายวัชรากร           เดชประดิษฐ์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
11) นายสมหมาย  บุญลอย   ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
12) นายตนัย  ประทีป ณ ถลาง  ต าแหน่ง นักสันทนาการปฏิบัติการ 
13) นางสาวศริญญา กุลวิจิตรรังสี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14) นายปิต ิ  ตันสกุล   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ตามที่นายอ าเภอตะกั่วป่า ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2562 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 

/ ตุลาคม 2562 .... 



๒ 

 

   ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ประธานสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก ได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  ในวัน จันทร์ ที่  28  ตุลาคม 
2562  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก   
บัดนี ้ถึงเวลาประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน ลา 3 
ท่าน จากจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด 11 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญ
ท่านประธานด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ เมื่อที่ประชุมผมก็ขอเปิดประชุมเลยนะครับ ประกาศอ าเภอตะกั่วป่า 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก มีหนังสือขออนุญาตเปิดประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 16 
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ
ต าบลคึกคักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2553 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดพังงาที่ 569/2556 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2556 เรื่อง มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน นายอ าเภอตะกั่ว
ป่า จึงอนุญาตให้เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2562 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็น
ต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวท
ยาวงศ์ นายอ าเภอตะกั่วป่า ครับ ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 1.1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่  124 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาจังหวัดพังงา โอนมาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคักภายในปี พ.ศ.
2565 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 1.1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาจังหวัดพังงา โอนมาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคักภายในปี 
พ.ศ.2565 เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก
ครับ ขอน าเรียนต่อที่ประชุม เรื่อง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาจังหวัดพังงา โอนมาสังกัดเทศบาลต าบล
คึกคัก ภายในปี พ.ศ.2565 เรื่องนี้นะครับ ผมขอมอบให้นายสมหมาย บุญ
ลอย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา อภิปรายชี้แจง นะครับ 

 
/ นายสมหมาย ..... 



๓ 

 

นายสมหมาย (นักวิชาการศึกษา) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสมหมาย บุญลอย ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาช านาญการ รักษาราชการผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบล
คึกคัก ผมขอสรุปสั้นๆนะครับ เรื่องการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาจังหวัดพังงา โอนมาสังกัดเทศบาลต าบล
คึกคัก ภายในปี พ.ศ.2565 สิ่งที่จะกังวล ก็คือ 1. การถ่ายโอนภารกิจการ
จัดการศึกษา 2. การถ่ายโอนทรัพย์สินของสถานศึกษา 3. การถ่ายโอน
บุคลากร คือ ครู เหตุผลความจ าเป็นนะครับ เพ่ือยกระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ให้เป็น 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลคึกคัก สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับ 
งบประมาณ อาคารและสถานที่ แห่งเรียนรู้/ห้องสมุดที่ทันสมัย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ครบทุกวิชาเอก) สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับใช้ใน
กิจกรรมของนักเรียน เช่น สนามกีฬา รถบริการรับ -ส่งนักเรียน ระบบ
สารสนเทศ IT ห้องเรียนเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศ) ซ่ึง ณ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปากวีป มีที่ดินเนื้อที่
ประมาณ 74 ไร่  2 งาน 37 ตารางวา อยู่ ในความดูแลรั กษาของ 
กระทรวงการคลัง เพ่ือประโยชน์การประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากวีป และ
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปากวีป มีบุคลากร ผู้บริหาร 1 คน ครู 4 
คน นักเรียน 54 คน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรวมไปอยู่กับโรงเรียนวัดคมนียเขต 
ซึ่งแผนนี้ เป็นแผนของเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพั งงานะครับ รวมครู 
บุคลากร มาทั้งหมดนะครับ ทั้งนี้และทั้งนั้นที่ประชุมบอกว่า ก็ให้ทางโรงเรียน
ก็ท าประชาคมอีกรอบนะครับ เรื่องที่กระทบต่อนักเรียนนะครับ อันนี้คือ
แผนงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพังงานะครับ หลังจากนั้นทางกระผมก็
ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งความประสงค์ถ่ายโอนสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เหตุผลที่ต้องรีบท าหนังสือฉบับนี้ ก็คือ ณ ปัจจุบันนี้ มี
ส่วนราชการมากมายที่จะมาขอใช้พ้ืนที่ดินทั้ง 75 ไร่ ดังนั้นเหตุผลความ
จ าเป็นถ้าเราไม่รีบท าหนังสือตัวนี้ไป ท่านผู้อ านวยการตอบหน่วยราชการอ่ืน
ก็จะตอบยาก ผมก็เลยรีบท าไป ผมได้ประสานกับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ปากวีปแล้ว ท่านก็ไม่มีปัญหา ช่วงในเดือนพฤศจิกายน เราจะนัดประชุม ผม
จะเชิญท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนอยู่ในการศึกษา มาประชุมและฟังค าชี้แจง ใน
เรื่องของการถ่ายโอน เชิญใครบ้าง ผมจะเชิญผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด 
54 คน เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมามาคุย 
ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามแผนนี้ ปี 2565 นี้ มันจะมีช่วงคาบเกี่ยว ในแรกหรือปีที่
สองนี้เรื่องค่าใช้จ่าย ทางเทศบาลอาจจะต้องตั้งงบประมาณ ผมจะเพ่ิมเติมไว้ 

/ ในแผนส่วนปีต่างๆ ..... 



๔ 

 

ในแผน ส่วนปีต่างๆ เรื่องของค่าจ้างครู ค่าสื่อต่างๆค่าอาหาร และเรื่องๆ 
งบประมาณจะมาจากกรมฯ ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบเบื้องต้นนะครับ 
เรื่องท่ี 2 ผมกับท่านนายกได้ไปประชุม ได้เสนอโครงการงบประมาณ กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM) ปี ๖๔ – ๖๕  จ านวน ๓ โครงการ  เมือ่
วันที่ ๒๕ กันยายน ๖๒ ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  โครงการ
ก่อสร้างศูนย์กีฬาอันดามัน สปอร์ต คอมเพล็ก เขาหลัก (Sport  Complex  
Khaolak Andaman Center) หมู่ที่ ๑ ต าบลคึกคัก   อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา จ านวน ๑ หลัง (๓๑๐,๐๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) และสนามกีฬากลางแจ้ง 
จ านวน  ๓ สนาม   พร้อมโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

                                 - โครงการระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๔๐ ล้านบาท  
                                  (สนามกีฬากลาง (ฟุตบอล /กรีฑา ลู่วิ่งยาง) 
                                 - โครงการระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๓๐ ล้านบาท 
                    โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง สตูล) 
                         โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก ท่อระบายน้ า ทางเท้า  
                                  และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    ถนนชายหาดหาดบางเนียง     หมู่ที่  ๕ 
                                      - บางเนียงซอย๑ , บางเนียงซอย๒ , บางเนียงซอย๓ ,บางเนียงซอย๔ 

- ซอยเลียบคลองบางเนียง ,ซอยปากคลองบางเนียง ,  ซอยไทยใหม่ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-ล้านบาท  
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  (ASPHALTIC 
CONCRETE) สายบ้านบางเนียง  หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล
ทางกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๑,๓๕๐ กิโลเมตร หมู่ที่ ๕ ต าบล
คึกคัก  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.-ล้านบาท  (ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ร่วม กับ เทศบาลต าบลคึกคัก) และอีก
เรื่องนึง ท่านนายกฯพร้อมด้วยกระผม ได้ไปขอค าชี้แนะเรื่องการถ่ายโอน
สถานศึกษาฯและการจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจ าน า)จากคณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกะทู้ ทางเขาก็ยินดีให้คณะผู้บริหารของเรา ทั้งทีมงานนายกฯ 
และสมาชิกสภาฯ ให้เข้าไปดูไปพูดคุยกัน อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหา อะไรที่
เป็นแนวทางท่ีว่าท าแล้ว ที่เกิดปัญหาคืออะไร เขาจะแนะน าให้เรา ซึ่งตอนนี้ผู้
ที่ดูแลเรื่องโรงจ าน าที่รู้จักกัน เขาก็ท าเอกสารให้แล้ว ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะ
สะดวกในขั้นตอนการท างานนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายโอนโรงจ าน า ครับ 
นี้จะกราบเรียนให้ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 2  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 2 ........ 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาล  ส มัยสา มัญ ส มัยที่  3                
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2562 เชิญท่าน
เลขานุการสภาครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตท่านประธานครับ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2562 
รายงานการประชุมที่ผ่านมานะครับ มีทั้งหมด 18 หน้า หน้าแรกนะครับผู้มา
ประชุม จ านวน 11 ท่าน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน ในส่วนนี้มีท่าน
ใดแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ  

นางประทิพย์ (ผอ.กองคลัง) เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางประทิพย์ ศรีสมทรง ผู้อ านวยการกองคลัง ขอ
แก้ไข หน้าที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม อันดับที่ 6 ขอแก้ไข จากนางสาวประทิพย์ 
ศรีสมทรง เปลี่ยนเป็น นางประทิพย์ ศรีสมทรง ขอบคุณค่ะ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ต่อไป ไปดูระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน้าที่ 2 
มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีไหน้าที่ 2 เช่นกันนะ
ครับ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อยู่ในหน้าที่ 
2 ถึง หน้าที่ 4 สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติเห็นชอบในการแก้ไขและ
รับรองด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ รับรอง 11 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งด
ออกเสียง – เสียง  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้าไม่มี 
ต่อไป ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วนพิจารณา ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติที่
ค้างพิจารณา ไม่มี ต่อไปหน้าที่ 4 เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกันนะครับ ระเบียบ
วาระที่ 5 ญัตติเสนอพิจารณา 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย(ตั้งจ่ายรายการใหม่)  ประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ...../2562  (กองช่าง) อยู่ในหน้า 4 ถึงหน้าที่ 
11 ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 23/2562 มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์  อนุมัติ 11 เสียง ไม่ อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง – เสียง  
หน้า 4 หน้า 11 มีแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มี หน้า 11 เช่นเดียวกันนะครับ 
ระเบียบวาระ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 อยู่ในหน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 13 ในหน้าที่ 13 สภา
เทศบาลต าบลคึกคัก มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  เห็นชอบ 11 
เสียง/ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง  มีสมาชิกท่านใดแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้าไม่มี หน้าที่ 13 เช่นเดียวกันนะครับ วาระที่ 3 
ลงมติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563  ตั้งแต่หน้าที่ 13  

 
/ ถึงหน้าที่ 14 ..... 



๖ 

 

 
ถึงหน้าที่ 14 ในหน้าที่ 14 เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้วยเสียง เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – 
เสียง งดออกเสียง – เสียง มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไป
หน้าที่ 14 เช่นเดียวกันนะครับ 5.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ 2562 ถึงหน้าที่ 15 สภาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2562 จ านวน 10 โครงการ ด้วยเสียงเอก
ฉันท์ (อนุมัติ 11 เสียง/ไม่เห็นชอบ – เสียง/งดออกเสียง – เสียง) มีท่านใด
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ อยู่ใน
หน้าที่ 16 ถึงหน้าที่ 18 ในวาระอ่ืน เลิกประชุมในเวลา 10.40 น. มีท่านใด
แก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มี เชิญท่านประธานครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 2 นะครับ รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  
2562  มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลย
นะครับ สมาชิกท่านใดให้แก้ไขตามเสนอและรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  
2562  ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติให้แก้ไขและ รับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 27 
สิงหาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  (รับรอง จ านวน 8 เสียง /ไม่
รับรอง – เสียง/ งดออกเสียง –เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วนพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติที่ค้างพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติเสนอพิจารณา 

5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
(1) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมสะพาน
ซอยแหลมปะการัง-เขาสะบ้า หมู่ที่ 2 งบประมาณ 9,963,400.- บาท (เก้า
ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 3,624.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 17,980.00 ตารางเมตร พร้อมสะพาน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
17.00 เมตร จ านวน 1 สะพาน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)  

 (2) โครงการก่อสร้างสะพาน......... 



๗ 

 

(2) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ-บางตาเทียน หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 3,887,400.- บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) สะพาน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จ านวน 1 
สะพาน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)  
(3) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายทุ่งขมิ้นเหนือ ม.4  งบประมาณ 
1,097,700.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)คูระบายน้ า 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่าง)  
(4) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางเนียง หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 3,317,900.- บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,908.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,540.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)  
(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนางทอง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
1,201,900.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ านวน 1 
งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง) ขอเชิญท่านเลขา อธิบายเพ่ิมเติม
ครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตท่านประธาน กระผมขอชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมาย ดังนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก 

/ไม่ด าเนินการภายใน ....... 
 



๘ 

 

ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.ด้านสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5.
ด้านการศึกษา และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเ พ่ิมเติมปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปจ่ายตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกัน
เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงิน
สะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงิน
การคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น เชิญท่านประธานครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เชิญท่านนายกฯครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก
ครับ ขอแถลงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 
ครั้งที่ 1 ตามที่สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไป
แล้วนั้น เทศบาลต าบลคึกคัก โดยผู้บริหารเทศบาล ขอแถลงให้สภาเทศบาล
ต าบลคึกคักทราบว่า เทศบาลต าบลคึกคัก จะด าเนินการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนั้น ให้เป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ 
และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่า ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้า
และเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้มีจ ากัด ไม่
เพียงพอในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารและแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้านประกอบด้วย 1.ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 2.ด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 4.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ5.ด้านการศึกษา และอาศัยอ านาจ



๙ 

 

ตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ปลัดกระทรวง
มหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย อนุมัติ
ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปจ่ายตามแนวทาง
ดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตาม
ความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการ
เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นั้น 
เทศบาลต าบลคึกคัก จึงความจ าเป็นที่จะต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2563  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ
สถานะทางการคลัง ดังนี้         
๑. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง      
1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  
1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว 5164  ลงวันที่ ๒9 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
๒. สถานะทางการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562   เทศบาลต าบลคึกคัก ได้
พิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รวมแก้ไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว5164  ลงวันที่ ๒9 สิงหาคม 2562 
เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้เทศบาลต าบลคึกคัก ได้ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล
แล้ว มีเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  
1.เงินทุนส ารองเงินสะสม (ณ วันที่  30 ก.ย. 2562)  เป็นเงิน

 51,885,044.51 บาท  



๑๐ 

 

 2.ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้   (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)         เป็นเงิน
 73,630,556.20  บาท 
  - หักเงินฝาก ก.ส.ท.    เป็นเงิน 10,547,267.84 บาท 
  - ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นเงิน 11,500,000.00 บาท 
  - ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า เป็นเงิน     
    2,200,000.00บาท 
  - กันเงินจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 10,500,000.00 บาท 

  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ( ณ 1 ต.ค.2562)  เป็นเงิน 
  38,883,288.36 บาท 
3. ประมาณการรายจ่าย ประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 1)   
    เป็นเงิน   19,468,300 บาท 
    โดยตั้งจ่าย ตามแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน 
ดังนี้ 
(1) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางเนียง หมู่ที่ 5 เป็น

เงิน     3,317,900 บาท 
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะนางทอง หมู่ที่ 7     เป็นเงิน     

1,201,900 บาท 
(3) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม 
    สะพาน ซอยแหลมปะการัง-เขาสะบ้า หมู่ที่ 2   

     เป็นเงิน     9,963,400 บาท 
(4) โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยทุ่งขมิ้น-บางตาเทียน หมู่ที่ 4เป็น

เงิน     3,887,400 บาท 
(5) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4     

เป็นเงิน     1,097,700 บาท 
     รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอสภาพิจารณาไปแล้ว จึงน าแถลงเพ่ือ
เสนอสภาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5  5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไข
ตรงไหนไหมครับ เชิญอภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอพิจารณา 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 19,468,300 บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,468,300 
บาท    ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  (อนุมัติ 8 เสียง/ไม่ อนุมัติ – เสียง/งด
ออกเสียง - เสียง) 

  
/ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณา  ..... 



๑๑ 

 

 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบรับอุทิศครุภัณฑ์  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา 5.2 ญัตติเสนอพิจารณา
ให้ความเห็นชอบรับอุทิศครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอทีเวิร์ค เซอร์วิส มี
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาคครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ดังนี้  
1. เครื่องปริ๊นเตอร์ อิงค์เจท ยี่ห้อ Epson รุ่น L360  จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องปริ๊นเตอร์ อิงค์เจท ยี่ห้อ HP รุ่น Deskjet 310+Ink  จ านวน 1 เครื่อง 
ตามแนวทางหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น เชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
รายการรรับอุทิศทรัพย์สิน ผมมอบผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียด
ครับ 

นางประทิพย์ (ผู้อ านวยการกองคลัง) เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางประทิพย์ ศรีสมทรง ผู้อ านวยการกองคลัง 
กองคลัง จะขอความเห็นชอบ จากสภาฯ ในการรับอุทิศครุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ไอทีเวิร์ค เซอร์วิส มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาคครุภัณฑ์ 
จ านวน 2 รายการ ให้กับกองคลัง เพ่ือปฏิบัติงาน รายการแรกนะค่ะ เครื่อง
ปริ๊นเตอร์ อิงค์เจท ยี่ห้อ Epson รุ่น L360  จ านวน 1 เครื่อง รายการที่ 2 
เครื่องปริ๊นเตอร์ อิงค์เจท ยี่ห้อ HP รุ่น Deskjet 310+Ink  จ านวน 1 เครื่อง ซึ่ง
ในการรับบริจาคนี้นะคะ ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
คณะกรรมก็ได้ตรวจรับเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะ เครื่องปริ๊นเตอร์ ทั้ง 2 
รายการเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่มีเงื่อนไขภาระผูกพัน
ใดๆ กับทางราชการทั้งสิ้น และทรัพย์สินที่รับบริจาคเป็นประโยชน์กับทาง
ราชการ ซึ่งเป็นการบริจาคให้แก่ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง อีกทั้งผู้บริจาค
ยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้บริจาคให้แก่ฝ่าย
บริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลต าบลคึกคัก ซึ่งก็หลักฐานตามเอกสารที่
แนบมานะคะ ก็มีหนังสือแจ้งความประสงค์บริจาคครุภัณฑ์  แล้วก็มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับบริจาคพัสดุ แล้วก็ใบตรวจรับพัสดุที่
บริจาคนะคะ เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการนะคะ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่  4 
มิถุนายน 2561 จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลคึกคักคะ 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอพิจารณา 5.2 ญัตติเสนอพิจารณา 
 

/ ให้ความเห็นชอบ ..... 
 



๑๒ 

 

ให้ความเห็นชอบรับอุทิศครุภัณฑ์  มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปราย เชิญครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับอุทิศครุภัณฑ์ จ านวน 
2 รายการ ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติเห็นชอบรับอุทิศครุภัณฑ์ จ านวน 2 
รายการ  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบ 8 เสียง/ไม่เห็นชอบ– เสียง/
งดออกเสียง - เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) เชิญครับ 
นายสามารถ (หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้

ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษา
ราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล แจ้งเพ่ือทราบสืบเนื่องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระ
ปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุพืช ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่                  
มท 0820.3/16678 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่องการขับเคลื่อน
การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ก าหนัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ มีแนวทางคู่มือ
การด าเนินการ ซึ่งในส่วนนี้ของเทศบาลต าบลคึกคัก อยู่ระหว่างการจัดเตรียม
เพ่ือสมัครโครงการเข้าร่วมในส่วนของรายละเอียดการเข้าร่วมนั้นจะต้องมี
ส่วนประกอบ ดังนี้  1. มติของการสมัครการเข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วย ฝ่าย
บริหาร คือ  นายกฯ รองนายกฯ ปลัด สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่าย                     
คณะเจ้าหน้าที่ ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขา
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้น าท้องถิ่น คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ผู้น าศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์  และตัวแทน
ชุมชนซึ่งในส่วนนี้แจ้งในเบื้องต้นให้กับสมาชิกสภาเทศบาลน าเรียนผ่านไปยัง
คณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เพ่ือทางเทศบาลจะได้
ด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนนี้ทางส านักปลัดเทศบาลจะมี
หนังสือเชิญอีกครั้ง ส่วนต่อมาเมื่อมีการประชุมและมีมติเห็นชอบการสมัคร
เข้าร่วมแล้ว ก็จัดท าฐานข้อมูลได้แก่ แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และ
มาตราส่วน แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมิน
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระราชด าริ 
ก าหนดพันธุกรรมพืชที่จะด าเนินการเพาะปลูก ในเบื้องต้นขอน าเรียนแจ้งให้



๑๓ 

 

ที่ประชุมทราบในการด าเนินการต่อไปก็จะมีหนังสือเชิญประชุม ด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  เชิญครับ 
นายสมคิด (สมาชิกสภาฯ เขต 1) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้

ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมคิด หมื่นกล้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
เขต ๑ น าเรียนเรื่องป้ายซอยต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีความช ารุด อยากน าเรียน
ว่ามีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  เชิญครับ 
นายสิริธร (รองนายกฯ) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้

ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
แจ้งเรื่องกิจกรรมลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลต าบล
คึกคักได้จัดสถานที่ในการลอยกระทงบริเวณเรือตรวจการณ์ 813 การแสดง
เริ่มประมาณ  19.00 น. โดยเวลา 20.00 น. เรียนเชิญนายอ าเภอตะกั่วป่า
มาร่วมในพิธีเปิด ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)   ครับ ยังอยู่ในระเบยีบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
นายชาตรี (สมาชิกสภาฯ เขต1)  ครับ ขออนุญาตท่านประธาน ผม นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลคึกคัก เขต 1 รายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกรายละเอียดค่าใช้จ่าย
จ านวน  2 โครงการ คือโครงการมหกรรมกีฬาต าบลคึกคัก และ โครงการกิน
เจ อ่ิมบุญ ประจ าปี 2562 จากการแข่งขันกีฬาต าบลคึกคักที่เสร็จสิ้นไปแล้ว 
เสียงตอบรับของประชาชน และผู้เข้าร่วมแข่งขันประสบความส าเร็จในระดับ
หนึ่ง แต่ในเรื่องการชี้แจงในส่วนของเอกสารยังไม่ละเอียดเท่าที่ควร เงินค่า
สมัครแข่งขันเป็นยอดรวม และในส่วนของผู้สนับสนุนก็เป็นการสรุปยอดโดยที่
ไม่รู้รายละเอียดว่าใครสนับสนุนบ้าง การเขียนค่าเหมาเก็บฟุตบอล การจ้าง
เหมาทาสีสนามวอลเลย์บอล ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจ้างเหมาตีเส้น หรือทาสีทั้ง
สนาม ควรมีรายละเอียดประกอบด้วย ไม่ใช่มีแต่ตัวเลขอย่างเดียว ฝาก
ผู้บริหารด้วยครับ ส่วนในเรื่องโครงการกินเจ อ่ิมบุญ ประจ าปี 2562 มี
รายละเอียดพอสมควร ขอบคุณครับ 

นายสิริธร (รองนายกฯ) ขออนุญาตครับ ความจริงรายละ เอียดแต่ละโครงการมีจ านวนมาก               
จะน าส่งให้ในภายหลังครับ เรื่องค่าสมัครมีทุกประเภท ส่วนเงินจาก
ผู้สนับสนุนมีการประชาสัมพันธ์ในไวนิล ข้างสนามฟุตบอล และให้ท่านสมชาย 
ชูเหล็ก ประกาศบริเวณสนามฟุตบอลทุกวันตลอดการแข่งขัน ส่วนการท า
สนามฟุตบอลและวอลเลย์บอล มีการจ้างผู้รับเหมามาทาสีพ้ืนสนามเพ่ือกัน
การลื่น แต่ได้ใช้สนามของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจาก
ฝนตก สีที่ใช้มีราคาแพง งบเลยสูง ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ครับ ยังอยู่ในเรียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่าน สมคิด หมื่นกล้า สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ ได้น าเสนอเก่ียวกับเรื่องป้ายซอยผมจะให ้
 

/กองช่างด าเนินการ..... 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTQymdmSq5TIw-ej7ViykkKlcdpfA:1572332808046&q=%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjB2PeT9MDlAhUihuYKHWf5A68QkeECCC4oAA


๑๔ 

 

กองช่างด าเนินการส ารวจออกแบบ เปลี่ยนป้ายซอยใหม่ และในส่วนของเรื่อง
โครงการมหกรรมกีฬาต าบลคึกคัก และ โครงการกินเจ อ่ิมบุญ ประจ าปี 
2562 จะให้ท่านรองสิริธร บัวแก้ว   เพ่ิมเติมรายละเอียดมาให้สมาชิกสภา
เทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ครับ ยังอยู่ในเรียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
นายสมชาย (สมาชิกสภาฯ เขต2) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้

ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
เขต 2 สอบถามเกี่ยวกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาที่จะมีการเปิด
ฤดูกาลท่องเที่ยวของเขาหลัก จะจัดวันไหน สถานที่ใด และบูธต่างๆจะไป
ติดต่อได้จากหน่วยงานไหน ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตท่านประธานครับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะมีการ
แถลงข่าวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมลาเวล่า เขาหลัก โดยมีการ
จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 
บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ครับ ยังอยู่ในเรียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับในเมื่อ 
สมาชิกท่านใดเสนอในระเบียบวาระที่ 6 แล้ว ผมก็ขอปิดการประชุมครับ 
ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 

ปิดประชุม เวลา ๑1.15  น. 
(ลงชื่อ)             ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                 (นางสาวศริญญา  กุลวิจิตรรังสี) 
                                            ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

                  (ลงชื่อ)           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                                                   (นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค) 
                                                ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
(นายสมคิด  หมื่นกล้า) 

ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
                   (นายอุดม  ตันเก่ง)    

     ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑      
(ลงชื่อ)    กรรมการ                    

                                  (นายสมญา  นพฤทธิ์)      
    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒    

/สภาเทศบาล ........  



๑๕ 

 

                สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕6๒ 
ประจ าปี 2562  แล้ว เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัย  ................  สมัยที่  ............  ครั้งที่...................   
เมื่อวันที่..........................   ณ. .............................................. 
 
           (ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                        ( นายเสน่ห์     บุญน้อย  ) 
                            ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

------------------------------------------------ 
 
  
 


